



ฉบับที่ ๗/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา
เตรียมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการปฏิรูปการศึกษา
และเร่งพิจารณาเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านการศึกษา



เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. การศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมาธิการการศึกษา ได้มีมติตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินการด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การลงพื้นที่ตามกลุ่มจังหวัด (๔ ภูมิภาค) ของคณะกรรมาธิการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา เห็นควรดำเนินการโดยเป็นการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมุ่งประเด็นสำคัญในการติดตาม ๖ ประเด็นหลัก คือ ๑) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ๒) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ๓) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ๔) การปฏิรูปการปรับโครงสร้าง ของหน่วยงานในระบบการศึกษา ๕) แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) และ ๖) ติดตามผลการดำเนินการตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ





๒. แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ดร.ดวง อันตะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา กล่าวว่า กฎหมายด้านการศึกษามากมายฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นกฎหมายที่บังคับใช้มาเป็นระยะเวลาช้านาน ซึ่งทำให้บทบัญญัติหลายประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งอาจจะมีเนื้อหาสาระที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ เห็นควรตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ รวมทั้งนำเสนอแนวทางการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

